

**คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ (โซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ซ ออนไลน์ เว็บไซต์)**

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่าน ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน เมื่อท่านได้มีการติดต่อกับบริษัท เพื่อดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลของบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	วัตถุประสงค์	ฐานกฎหมาย	การเปิดเผยข้อมูล
1. รายละเอียดเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย (Facebook ไลน์ อดี กูเกิ้ล) เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	- สร้างฐานข้อมูลลูกค้า - ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ส่งมอบสินค้าและบริการ - การชำระเงิน	- ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา - ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย - ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย	ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ 1. หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย 2. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัท เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ แผนที่จุดที่ตั้ง	- ติดต่อ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารกิจกรรมทางการตลาด		
3. คุกกี้ (Cookie) บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในแบบเดียวกัน เมื่อท่านใช้บริการเยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือระบบอีคอมเมิร์ซของบริษัท โดยท่านสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือของท่าน อย่างไรก็ตาม การกระทำนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางส่วนของเว็บไซต์ หรือระบบอีคอมเมิร์ซ	- ปรับปรุงการใช้งานบนเว็บไซต์ ข้อมูลและบริการ		

2. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม	รายการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทเก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน การใช้ งานทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บัญชีทางการของ ไลน์ โทรศัพท์ อีเมล นามบัตร เป็นต้น	- ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย (Facebook ไลน์ ไลน์ ภูเก็ต) เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี อีเมล ที่อยู่ แผนที่ จุดที่ตั้ง คู่ค้า

3. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ใน ความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 3.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่ เรามีสันติปฏิบัติคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบต่อโอกาสให้เกิด ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
- 3.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 3.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
 - 3.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 - 3.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 - 3.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บ รวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
- 3.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการ ปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของบริษัท)

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมี การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการ

- ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
- ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางการตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น

6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีกฎการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างไว้ซึ่ง ความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

7 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทน โดยชอบธรรม หรือผู้อนุญาตหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านทาง pdpa@oceanglass.com

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการบันทึก หลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูก ทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

8 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

9 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม และจะทำการ แจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท อีเมล ข้อความ (SMS) โดยมีวันที่ของฉบับล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้คุณโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตาม ข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งาน ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10 การติดต่อสอบถาม

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)	เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
<ul style="list-style-type: none">- บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)- 75/88 - 91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถ. สุขุมวิท 19 (ช.วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110- โทร (02) 661 – 6556 ต่อ 1102 / 1200- อีเมล pdpa@oceanglass.com	<ul style="list-style-type: none">- นายทีปกร เกษมหาดำรงฤทธิ- 75/88 - 91 ชั้น 34 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถ. สุขุมวิท 19 (ช.วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110- โทร (02) 661 – 6556 ต่อ 3333- อีเมล teepakorn@oceanglass.com

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565